



ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทกรีฑา จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึง ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย เทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และกำหนดการประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทกรีฑา

ลำดับ	เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาววราภรณ์ ขาววิเศษ	
๒	๐๐๒	นายศรวิฑูม กระทงยาม	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยกำหนดเวลาในการสัมภาษณ์และเสนอผลงานต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน ไม่เกิน ๓๐ นาที

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ แต่งกายชุดสุภาพ

๓. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก

เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่ามีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากการคัดเลือกครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายธัญสุด บริหารธนวุฒิ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม